

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามตปท., กังวลยุโรปขาดมาตรการชัดเจนแก้ปัญหาหนี้

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังตลาดไม่มั่นใจต่อการแก้ปัญหาหนี้ในยุโรป ที่ยังคงไร้แนวทางแก้ปัญหาที่มีความชัดเจนมากพอ

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวันนี้ ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจว่า ผู้นำยุโรปดำเนินการมากพอหรือไม่เพื่อยุติวิกฤติหนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่ ที่อาจจะเกิดขึ้น

*ยูโรแข็งค่าขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ 17 ประเทศที่ใช้เงินยูโร ตกลงกันเกี่ยวกับการคุมเข้มงบประมาณ แต่ความเชื่อมั่นได้จางหายไปและนักลงทุนเริ่มขายยูโรอีก รวมถึงพันธบัตรประเทศที่มีหนี้สินสูง อาทิ อิตาลีและสเปน

*นักวิเคราะห์ กล่าวว่า การที่ธนาคารกลางยุโรปปล่อยให้ซื้อพันธบัตรของอิตาลี และประเทศยุโรปอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดและจะยังคงกดดันยูโร และพันธบัตรสกุลยูโร

*การขาดมาตรการที่เด็ดขาดในการลดแรงกดดันระยะสั้น ต่อประเทศในยูโรโซน และภาคธนาคาร กระตุ้นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือออกมาประกาศเตือน โดยผู้จัดสรรระบุว่า จะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของ 27 ประเทศ ในสหภาพยุโรป

*พิทช์ ระบุว่า การประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป ขาดมาตรการแก้ไขที่เบ็ดเสร็จและสแตนด์บาย แอนด์ พัวร์(S&P) ระบุในสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศในยูโรโซน

*นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่น ของนักวิเคราะห์และนักลงทุนเยอรมนี รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของปีในวันนี้ แต่ไม่คาดว่าจะมีมาตรการด้านนโยบายใดๆ ออกมา

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดลงถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.873 บาท

*09.28 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.14/17 จาก 30.92/97 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.14/16 จาก 30.93/95 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.94/96 จาก 77.90 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3184/87 จาก 1.3186 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทในบ้านเราเข้านี้ ร่วงชดเชยจากช่วงที่เราหยุดไป ที่ยูโรลงมาเยอะ หลังจากที่เก็งข่าวมาตรการในยุโรปกันไปมาก แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอน" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มไปในทางอ่อนค่า โดยอาจจะไปทดสอบแนวรับที่ 31.50 หากความกังวลต่อปัญหาหนี้ในยุโรป ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะยังไม่เห็นข่าวดีที่จะเข้ามาช่วยพยุงยูโรในระยะสั้น